



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 30 มกราคม 2565

เรื่อง

1. เล็งส่งออกไปฮาลาลไปซาอูฯ พาณิชย์จัดให้แสนตัว
2. คอลัมน์: สบายๆสไตล์ไมตรี: เทียวงานเกษตรแฟร์
3. FAO ยกคอนแทคฟาร์มมิ่ง CPF ต้นแบบระบบช่วยสร้างอาชีพที่มั่นคงแก่...
4. ชุดไหว้-วัคซีนโควิดขายดีตรุษจีน
5. รถขนปาล์มน้ำมันคิวแน่นก่อนหยุดตรุษจีน
6. ดอยคำปลั๊กดันปลูกไม้ฝาง'ลดขัดแย้งคนกับช้างป่า
7. พณ.งัด'อ้อมกอดโมเดล' แก้ปัญหาผัก-ของแพง คมเข้มสินค้า'ตรุษจีน'
8. วิสาหกิจอุทัยฯหนุนร่าง'กม.กัญชา' กลุ่ม'แม่อ่อน'แจ้งราชัน-วอนรบ.ช่วย
9. รถไฟจีน-ลาว เพิ่มโอกาสผลไม้ไทย สู่อแดนมังกรฉลุย
10. ไหว้เจ้าปลอดภัย เปิดเทคนิคล้าง 'ผลไม้มงคล' สะอาดก่อนกิน เลี่ยงสารตกค้าง

สื่อ

- แนวหน้า
เดลินิวส์
แนวหน้า
ข่าวสด
มติชน
ไทยโพสต์
ข่าวสด (กรอบบ่าย)
มติชน (กรอบบ่าย)
thansettakij.com
matichon.co.th

เล็งส่งออกไก่ฮาลาลไปซาอุฯ พาณิชย์จัดให้แสนตัว

รับไหว้เจ้าช่วงตรุษจีน บริการปชช.ในราคาถูก วางจำหน่าย 4 ห้างยักษ์ คุมตลาดห้ามปรับราคา

“จурินทร ออนทัวร์สงขลา” จัด
ไก่ไหว้เจ้าราคาถูก 189 บาท
100,000 ตัว ทั่วประเทศ พร้อม
กำกับราคาสินค้าหมวดสำคัญ
แย้มเตรียมส่งไก่ฮาลาลไปบุก
ตลาดซาอุฯ

▶▶▶ ต่อ : ตรุษจีน - หน้า 2

ตรุษจีน

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 29 มกราคม 2565 ที่ห้างบิ๊กซี สาขา หาดใหญ่ 2 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายจурินทร ลักขณวิศิษฎ์ รองนายกฯ และรมว.พาณิชย์ ตรวจเยี่ยมการจำหน่าย สินค้าราคาพิเศษในช่วงเทศกาลตรุษจีน พร้อมด้วย นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าจังหวัดสงขลา นางสาวนุสรภาณูจนกุล รักษาราชการผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน และนางสาว



▲ **ราคาพิเศษ :** นายจुरินทร ลักขณวิศิษฎ์ รองนายกฯและรมว.พาณิชย์ นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย พร้อมเจ้าหน้าที่กรมการค้าภายใน ตรวจเยี่ยมการจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษในช่วงเทศกาลตรุษจีนห้างบิ๊กซี สาขาหาดใหญ่ 2 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ชุดนิเทศน์ ศิลปศาสตร์ ผู้จัดการ บิ๊กซี สาขาหาดใหญ่ 2

นายจुरินทรกล่าวว่า ที่ตนมาตรวจ ห้างแม็กโคร โลตัส และวันนี้มาที่บิ๊กซี ไม่ได้แปลว่าไม่เดินตลาด ตนเป็นคนเดิน ตลาดแม้แต่ตลาดนัดก็อยู่หน้าบ้าน เดินตลอดติดตามราคาสินค้าตลอด โดย ห้างสำคัญแม็กโคร โลตัสและบิ๊กซี จะเป็นตัวชี้วัดชี้หน้าตลาดตลอดมา จากการ ติดตามสถานการณ์ของกระทรวงพาณิชย์ ถ้าดูราคาที่ 3 ห้างนี้จะเป็นตัวชี้วัดราคา สินค้าอุปโภค-บริโภคจะไปทางไหน อย่างไร เหมือนกับราคาน้ำมันที่เราจะ ต้องดูจาก ปตท.หรือบางจาก

โดยสินค้าทุกหมวดที่กำลังไปได้ ยังเป็นไปตามข้อตกลงกับ 3 ห้าง คือ 1.หมวดเครื่องใช้ไฟฟ้า ไม่ขึ้นราคาทั่วประเทศ 2.หมวดขอสปริงรมไม่ขึ้นราคา ส่วนที่บิ๊กซีกลับลดราคา 3.บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ไม่มีการขึ้นราคา 4.หมวดน้ำอัดลม ไม่มีการปรับขึ้นราคาขึ้น 5.หมวด ราคาสินค้าอาหารสดเพื่อการบริโภค เช่น ไก่ ไข่ไก่ ไข่ฟองละไม่เกิน 2.90 บาท ที่หน้าฟาร์ม ส่งผลให้ไข่เบอร์ 3 ไม่เกินฟองละ 3.50 บาท ที่หน้าฟาร์มฟองละ 3.30 บาท เป็นไปตามที่กำกับควบคุมไว้ และไก่ประกาศเป็น สินค้าควบคุมและกำหนดราคามาตรฐาน ไข่ไก่เป็นหน้าฟาร์ม ไม่เกินกิโลกรัม ละ 40 บาท ตอนนี้อยู่กิโลกรัมละ 37-39 บาท เนื้อไก่บริโภคที่ตกลงไว้กับ 3 ห้าง แม็กโคร โลตัสและบิ๊กซี อยู่ใน ระดับราคาควบคุม ไก่เป็นทั้งตัวไม่เกิน 60-65 บาทต่อกิโลกรัม น่องติดสะโพก กิโลกรัมละ 60-65 บาท หน้าอกไก่ ไม่เกิน 70-75 บาทต่อกิโลกรัม ถือว่าไก่ ราคาไม่สูงหรือมีการฉวยโอกาส โดย ตลาดหลายที่ก็อยู่ในเกณฑ์เดียวกับ แม็กโคร โลตัสและบิ๊กซี

นายจुरินทรกล่าวต่อว่า ที่เป็นประเด็น คือ หมู ขณะนี้เจรจากับเกษตรกร โรงฆ่าและ ห้างสรรพสินค้าต่างๆ สำหรับหมูหน้า

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 30 มกราคม 2565

ปีที่: 42

ฉบับที่: 14885

หน้า: 1 (ล่างขวา), 2

Col.Inch: 78.96

Ad Value: 98,700

PRValue (x3): 296,100

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: เล็งส่งออกไก่ฮาลาลไปซาอุฯ พาณิชย์จัดให้แสนตัว

ฟาร์มไม่เกินกิโลกรัมละ 100-110 บาท ปัจจุบันหมูชำแหละขายปลีกราคาลงจากที่กำหนดไว้ไม่เกินกิโลกรัมละ 205-210 บาท สำหรับหมูเนื้อแดง ที่นี้ขายเพียง 180 บาท ถือว่าราคาในห้าง 3 ห้างนี้อยู่ในราคาประมาณ 175-180 บาท ต่ำกว่าราคาที่เราควบคุมถึง 25-30 บาท โดยประมาณ ราคาหมูที่ติดตามจากตลาดอื่นทั่วประเทศถือว่าเริ่มทรงตัวและปรับลดลงมา หลังเศรษฐกิจมีความเป็นไปได้ว่าราคาหมูจะลดลงไปอีก จากการติดตามสถานการณ์โดยกรมการค้าภายใน ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ดีว่าสินค้าหมวดสำคัญกระทรวงพาณิชย์ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการทั้งหมดควบคุมราคาไว้ได้ไม่ขึ้น และหมวดที่ขึ้นไปราคาเริ่มทรงตัวและลดลงมา

“วันนี้มาจัดโครงการไก่ต้มไห้เจ้า 189 บาท เป็นโครงการที่ร่วมมือกันระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับ 4 ห้างสำคัญ แม็คโคร โลตัส บิ๊กซีและท็อปส์ซูเปอร์มาร์เก็ต ขายไก่ต้มไห้เจ้าตัวละ 189 บาท ขนาดน้ำหนัก 1.4-1.7 กิโลกรัมต่อตัว ประมาณ 100,000 ตัวทั่วประเทศ และหากไม่พอจะผลิตเพิ่ม กระจายขายอยู่ในสาขาทั่วประเทศ 710 สาขา จะช่วยแบ่งเบาภาระของคนไทยเชื้อสายจีนที่ซื้อไก่ไห้เจ้าในราคาที่แพง” นายจรินทร์ กล่าว

นายจรินทร์กล่าวอีกว่า และเรื่องซาอุฯที่มีการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ในส่วนของการตรวจพาณิชย์ ตนได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์โดยเฉพาะกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและกรมการค้าต่างประเทศเจรจากับทางการซาอุฯ มาครั้งปกิกว่าแล้วอย่างใกล้ชิดและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพราะมีแนวโน้มว่าจะสามารถขายไก่ให้กับซาอุดีอาระเบียได้ ซึ่งเป็นไก่ฮาลาล มีความกึ่งหน้ามาก รอให้มีการเปิดความสัมพันธ์ใหม่อย่างเป็นทางการ การที่ท่านนายกเดินทางไปซาอุฯเป็นผลดีในการเปิดประตูให้กระทรวงพาณิชย์สามารถทำงานได้คล่องตัวขึ้น และสัญญาการเจรจาทั้งหมดที่ได้คุยกันมามีความเป็นไปได้แล้ว ในขณะที่ตนสั่งการให้เร่งติดตามแล้ว อาจจะมีการทำสัญญาระหว่างกันในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่มีความเหมาะสม ถัดจากนี้จะเจรจาในเรื่องรายละเอียดได้ ส่วนสินค้าอื่นๆยังมีความเป็นไปได้เพราะซาอุดีอาระเบียจะเป็นตลาดที่มีศักยภาพ เพราะคนรวยเยอะ มีสินค้าอื่นๆ ที่เราสามารถส่งไปที่นั่นได้ จะเป็นประตูอีกบานหนึ่งสู่ตะวันออกกลางได้ด้วย ที่เป็นตลาดเป้าหมายตลาดใหม่ของเรา ซึ่งเอกชนรับทราบแล้วได้จับมือกับภาคเอกชนเจรจากับกระทรวงพาณิชย์มาโดยตลอด

สบายๆ สไตล์ไมตรี

เปิดงานเกษตรแฟร์ไปเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ วันศุกร์

ผมมีโอกาสได้เข้าไปในงานเหมือนทุกปีที่ผ่านมา คนที่ชอบปลูกต้นไม้ เลี้ยงสัตว์ ส่วนใหญ่จะไม่พลาดไปในงานนี้ เพราะมีแทบทุกอย่าง ครบเครื่องเรื่องเกษตร วุ้นแถม

ด้วยเหตุนี้ จึงมีผู้คนเข้าไปชมงานและจับจ่ายซื้อของเกี่ยวกับการเกษตรกับทุกปี ๆ มากขึ้นเรื่อยๆ

จนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เจ้าของงาน ต้องขยายพื้นที่กว้างขึ้น เพื่อให้เพียงพอกับคนที่มาออกร้าน และคนมาเที่ยว

ที่ผมว่ามีคนมาเที่ยว ก็เพราะบางคนไม่จำเป็นต้องมาซื้อต้นไม้หรือสัตว์เลี้ยง แค่เดินดูก็เพลิดเพลินและสนุกแล้ว

ประกอบกับวันนี้ การเดินทางไปในงานสะดวกด้วย เพราะมีรถไฟฟ้าแล่นผ่าน

แกล้งที่สถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เดินต่อไปอีกไม่กี่ก้าว ก็สามารถเข้าไปในงานได้แล้ว

ส่วนตัวผมเอง เข้าไปในงานเพราะอยากได้ต้นไม้มาปลูก และต้องการเที่ยวชมงานด้วย

ปีนี้ นอกจากมีต้นไม้ ทั้งไม้ดอกไม้ประดับให้เลือกซื้อจำนวนมากแล้ว ยังมีต้นกระท่อมขายด้วย

มีทั้งต้นกระท่อมที่เพาะจากเมล็ด

และต่อตาให้เลือกซื้อได้ตามสบาย ถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับคนรักสุขภาพ ยังไม่มีขาย คงต้องรอปีหน้า

น่าจะขายแน่ ๆ

ส่วนต้นไม้

ชนิดอื่น ๆ ที่มีขาย

ถ้าผมนำชื่อมาลง

คงเต็มเนื้อที่ตรงนี้

เพราะมีจำนวนมาก

เอาเป็นว่า

มีต้นไม้แทบทุก

ชนิดในเมืองไทย

ให้เลือกซื้อได้

เกือบลืมน

บอกไปว่า

มีต้นไม้ที่เมื่อนำมาปลูกแล้วมีผลกินได้ด้วย

เช่น ต้นส้มโอ มะนาว มะม่วง มะเฟือง มะไฟ มะขง

ชิด และอีกหลายสิบชนิดให้เลือกซื้อไปปลูก

แม้ต้นสะตอก็มี

ต้นไม้ที่ออกดอกออกผล ไม่ได้มีเฉพาะต้นแต่

มีผลขายอีกต่างหาก

ที่ขายดีที่สุดน่าจะเป็นมะขามหวาน ส้มเขียว

หวาน มะม่วง

ส่วนตัวผมเอง ซื้อมะขามหวานมากินตั้ง 2 กิโล

เพราะเป็นผลไม้ที่กินแล้วระบายท้องได้ดีมาก ไม่ต้อง

เบ่งให้เหนื่อย

จะเจียนถึงอะไรต่อดี เพราะในงานมีอะไรต่อ

อะไรมาให้เลือกกิน

อ้อ! ในงานยังจัดให้มีการประกวดต้นไม้ประดับ

กล้วยไม้ตัดดอก และ ขนุน

เทียวงานเกษตรแฟร์



ส่วนสัตว์เลี้ยงก็มีการประกวด ประกวด ที่ได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้

คงมีผู้อ่านและไม่ได้อ่าน

อยากรู้ว่า มีเครื่องมือการเกษตรขาย

หรือไม่

ผมขอบอกให้รู้เลยว่า มี

เกือบทุกอย่างให้เลือก หาซื้อได้ใน

ราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป

งานครั้งที่แล้ว ผมเคยได้ไป

ที่เวทีวิชาการที่มีการอบรมสาธิตการ

ทำโน่นทำนี่เกี่ยวกับเกษตร

สำหรับปีนี้ก็ มี เช่น การทำ

สบู่มะพร้าว ทำเครื่องสำอาง การ

ขยายพันธุ์ต้นไม้ การทำไข่เค็ม เป็นต้น

ผู้สนใจสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ฟรี แปลว่าไม่คิด

ค่าสอน

เดินเทียวในงานเหนือยก็มีที่พักตามร้านต่างๆ

ให้เลือกกินอาหารได้สารพัดอย่าง มีทั้งอาหารทะเล

อาหารทุกภาค ทั้งอีสานเหนือ และภาคใต้ หรือ อาหาร

ปกติทั่วไป ประเภทข้าวมันไก่ ก๋วยเตี๋ยว ข้าวขาหมู ข้าว

หมูแดง ก็มีไว้ให้คนที่มาเที่ยวได้พักผ่อนตามต้องการ

เนื่องจากมีบริเวณจัดงานกว้างมาก สินค้าที่

ได้ชมให้ได้ซื้อมีมากเหลือเกิน มากจริง ๆ

ถ้าจะเดินให้ทั่ว ใช้เวลาวันเดียวไม่มีทางทำได้เลย

ส่วนตัวของผมเองจึงตั้งใจว่าจะไปเทียวงาน

ให้ได้สักวัน ซึ่งไปได้แน่ เพราะงานจะมีไปจนถึง

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ปีนี้

ไมตรี ลิมปชาติ

FAO ยกคอนแทรคฟาร์มมิ่ง CPF ต้นแบบระบบช่วยสร้างอาชีพที่มั่นคงแก่เกษตรกร



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ได้นำระบบ เกษตรพันธสัญญา หรือ คอนแทรคฟาร์มมิ่ง (Contract Farming) มาช่วยส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรรายย่อย



ของไทยกว่า 5,900 ราย ได้มีอาชีพที่มั่นคง ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ไม่เสี่ยงเรื่องราคาและตลาด โดยองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ชูเป็นโมเดลที่ดีในการพัฒนาภาคเกษตร พร้อมนำไปเป็นแนวทางถ่ายทอดให้หลายประเทศได้นำไปประยุกต์ใช้อีกด้วย

คอนแทรคฟาร์มมิ่ง เป็นระบบการผลิตผลผลิต หรือ บริการทางการเกษตรที่ทำสัญญากันระหว่าง “ผู้ประกอบการธุรกิจ” กับ “เกษตรกร” หรือ “กลุ่มเกษตรกร” โดยใช้การเพาะปลูกพืช และการเลี้ยงสัตว์หลายประเภท ช่วยเกษตรกรรายย่อยลดความเสี่ยงเรื่องราคา ความผันผวนด้านการตลาด ซึ่งคู่สัญญา มีการตกลงในการบริหารจัดการร่วมกันและแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน ได้แก่ ผู้ประกอบการก็จะถ่ายทอดวิธีการผลิต และจัดหางบจ่ายการผลิตให้แก่เกษตรกร ขณะที่เกษตรกรผลิตตามจำนวน คุณภาพ ระยะเวลาที่กำหนด หรือมาตรฐานของผู้ประกอบการ และส่งมอบผลผลิตในราคาที่ตั้งและประกันไว้ล่วงหน้า ระบบนี้ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคง และช่วยให้บริษัทผู้ประกอบการธุรกิจมีหลักประกันเรื่องมีวัตถุดิบที่ได้คุณภาพได้ใช้ผลิต



สินค้าได้ อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง เป็นระบบที่ช่วยลดความเสี่ยงของเกษตรกรไม่ถูกกดราคา ผลิตสินค้าตรงตามความต้องการของตลาด

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560 ที่ช่วยกำกับดูแลการทำสัญญาและการปฏิบัติตามสัญญา เพื่อช่วยสร้างความเป็นธรรมระหว่างคู่สัญญา เน้นปกป้องเกษตรกรรายย่อยได้มีที่พึ่ง มีอำนาจต่อรองในการเจรจากับบริษัทคู่สัญญา เพื่อช่วยขจัดปัญหาความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้น และดูแลให้ระบบสามารถส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยมีอาชีพ รายได้มั่นคง ความเป็นอยู่ที่ดีได้อย่างแท้จริง

ในประเทศไทยมีภาคเอกชนหลายแห่งทำคอนแทรคฟาร์มมิ่งกับเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็น มะเขือเทศมันฝรั่ง รวมถึง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในภาคเอกชนรายแรกๆ ที่นำระบบนี้มาปรับใช้กับโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรรายย่อยเลี้ยงสุกร ไก่เนื้อ และไก่ไข่ ตั้งแต่ปี 2518 ปัจจุบัน บริษัทฯมีเครือข่ายเกษตรกรในโครงการ กว่า 5,900 ราย มีผู้เชี่ยวชาญ เป็น “พี่เลี้ยง” ช่วยให้คำแนะนำ และถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์ ให้เกษตรกรในโครงการอย่างใกล้ชิด เป็นแหล่งรับซื้อผลผลิตในราคาที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าตลอดจนสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของเกษตรกรให้สามารถริเริ่มและดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง

ทุกวันนี้ เกษตรกรรายย่อยในโครงการฯ ยังปรับตัวให้มีความทันสมัยสามารถผลิตสินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคทั่วโลกที่ใส่ใจประเด็น “ความยั่งยืน” มากขึ้น ทั้งการตรวจสอบย้อนกลับได้ การนำระบบอัตโนมัติมาใช้จัดการฟาร์ม การดูแลแรงงานตามหลัก GLP (Good

Labour Practices) การทำบอไบโอแก๊ส (Biogas) เกษตรกรสามารถนำของเสียมาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าใช้ในฟาร์ม และช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ระบบไบโอซีเคียวริตี้ (biosecurity) เป็นอีกคำที่กล่าวถึงกันมาก รวมถึงตัวเกษตรกรรายย่อยเองว่าต้องทำอะไรกัน เพื่อป้องกันโรคระบาดที่เกิดขึ้นทั้งในคนและสัตว์ ซึ่งเป็นคำที่คุ้นเคยในกลุ่มเกษตรกรในโครงการฯ ที่ได้รับความรู้และเข้าใจเรื่องนี้มาโดยตลอดจากผู้เชี่ยวชาญของบริษัท ตั้งแต่การเลี้ยงสัตว์ในโรงเรือนระบบปิด การควบคุมการเข้าออกฟาร์ม มีระบบฆ่าเชื้อโรค เป็นต้น ส่งผลให้เกษตรกรในโครงการฯ สามารถเลี้ยงสัตว์ได้อย่างปลอดภัย ลดเสี่ยงจาก



โรคระบาดสัตว์ในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็น PRRS หรือ ASF รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 เกษตรกรในโครงการฯ ยังสามารถปรับตัวด้วยการตั้งสูงป้องกันคนงานและฟาร์ม ช่วยให้การผลิตทำได้ต่อเนื่อง นับเป็นกองหลังที่สำคัญช่วยผลิตอาหารปลอดภัยอย่างต่อเนื่องให้คนไทยไม่ต้องเจอกับวิกฤตขาดแคลนอาหารมาตลอด 2 ปีที่ผ่านมา และเป็นอีกปัจจัยให้เกษตรกรสามารถเลี้ยงสัตว์ปลอดภัยจากโรคระบาดได้

ในประเด็นเรื่องความเป็นธรรมของระบบ ตั้งแต่ปี 2558 ซีพีเอฟได้ปรับปรุงสัญญาคองแตรคฟาร์มมิ่งอย่างรอบด้านให้มีความทันสมัยตามแนวทางสากลของ UNIDROT (The International Institute for

the Unification of Private Law) ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระทางกฎหมายสากลอันดับ 1 ของโลก เพื่อสร้างมาตรฐานที่ดีโดยมีเกษตรกรเป็นพันธมิตรธุรกิจที่สำคัญและบริษัทพร้อมผลักดันให้เกษตรกรเติบโตไปด้วยกัน สัญญาฉบับปรับปรุงใหม่ ยังได้รับการตรวจประเมินจากคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ว่ามีความเป็นธรรม และได้รับการยอมรับจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO-Food and Agriculture Organization of the United Nations) นำไปใช้เป็นต้นแบบในการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรในประเทศเพื่อนบ้านของไทยและหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย

ตัวอย่าง ความสำเร็จของโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรรายย่อย ได้แก่ **อนุจิตร รุ่งจบ** จบปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ เป็นทายาทรุ่นที่ 2 ที่เข้ามาสานต่อ “มะลิฟาร์ม” ซึ่งเป็นฟาร์มสุกรของครอบครัวที่ดำเนินการมาตั้งแต่ ปี 2541 ตั้งอยู่ที่อำเภอท่าม่วง จังหวัดดลพบุรี ปัจจุบันมีโรงเรือนสำหรับเลี้ยงลูกหมู 7 หลัง จำนวน 4,000-5,000 ตัว

“อนุจิตร” ยังได้ประยุกต์ใช้ความรู้เข้ามาจัดการระบบฟาร์มให้ทันสมัยให้หมูได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี สอดคล้องกับหลักสากล มีการนำระบบตรวจสอบย้อนกลับมาใช้ จัดจ้างแรงงานให้อยู่ในระบบประกันสังคม จัดทำบ่อบำบัดน้ำเสีย และนำไบโอแก๊สที่ได้จากบ่อบำบัดไปปั่นกระแสไฟฟ้าใช้ภายในฟาร์ม และกำลังศึกษาติดตั้งโซลาร์เซลล์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ชุดไหว้-วัดจีนโควิด ขายดีตลาดชุมชน กงเต็กส่งให้บรรพบุรุษ เข้าสู่เทศกาลตรุษจีน พาณิชย์จัดไก้ไหว้เจ้าตัวละคร จัดแสนตัวไก้ต้ม189บ. 189 บาท □อ่านต่อหน้า 12

● ตรุษจีน □ ต่อจากหน้า 1

จับมือ 4 ห้างดังวางขายแสนตัวทั่วประเทศ พร้อมกำกับราคาสินค้าหมวดสำคัญ จูรินทร์ แอ้มเตรียมส่งไก่ฮาลาลบุกตลาดซาอุฯ กระดากไหว้บรรพบุรุษชุดป้องกันโควิด ขายดี ชาวขอนแก่นเลือกซื้อเผาส่งให้บรรพบุรุษ ขณะที่ภูเก็ตหอยนึ่งท่องเที่ยวบางตา ดร. ลงพื้นที่ไชน่าทาวน์เยาวราชเตือนภัยเทศกาลตรุษจีน โดยเฉพาะอภิลักษณ์

★ จูรินทร์สำรวจห้างดังตรุษจีน

เมื่อวันที่ 29 ม.ค. ที่ห้างบิ๊กซี สาขาหาดใหญ่ 2.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายจูรินทร์

ลักษณะวิสัยทัศน์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและร.พ.พาณิชย์ ตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษในช่วงเทศกาลตรุษจีน พร้อมด้วยนายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าฯ สงขลา น.ส.นุสรา กาญจนกุล รักษาการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน และน.ส.ชุตินิพนธ์ ศิลปศาสตร์ ผู้จัดการบิ๊กซี สาขาหาดใหญ่ 2

นายจูรินทร์ กล่าวว่าที่ตนมาตรวจห้างบิ๊กซี โลตัส และวันนี้มาที่บิ๊กซี ไม่ได้แปลว่าไม่เดินตลาด ตนเป็นคนเดินตลาดแม่แต

ตลาดนัดก็อยู่หน้าบ้าน เดินตลอดคิดตามราคาสินค้าตลอด โดยห้างสำคัญบิ๊กซี โลตัสและบิ๊กซี จะเป็นตัวชี้วัดราคาสินค้าอุปโภคบริโภค จะไปทางไหนอย่างไร สินค้าทุกหมวดที่กำกับไว้ยังเป็นไปตามข้อตกลงกับ 3 ห้าง คือ 1.หมวดเครื่องใช้ไฟฟ้า ไม่ขึ้นราคาทั่วประเทศ 2.หมวดของอุปโภคบริโภค ไม่ขึ้นราคา ขณะที่บิ๊กซีก็ลดราคา 3.หมวดสิ่งจำเป็นรูป ไม่ขึ้นราคา 4.หมวดนํ้าอัดลม ไม่ปรับขึ้นราคา 5.หมวดราคาอาหารสดเพื่อการบริโภค เช่น ไก่ก่อกละฟองละไม่เกิน 2.90 บาทที่หน้าฟาร์ม ส่งผลให้ไก่เบอร์ 3 ไม่เกินฟองละ 3.50 บาท ที่นี้ขายฟองละ 3.30 บาท เป็นไปตามที่กำกับควบคุม



🏠 จับจ่าย - ชาวไทยเชื้อสายจีนออกมาซื้ออาหารและของไหว้ตรุษจีน ที่ตลาดเก่าเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กทม. ขณะที่บรรยากาศต่างจังหวัดการจับจ่ายและท่องเที่ยวไม่คดเคี้ยวคึกคัก เมื่อวันที่ 29 ม.ค.

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 30 มกราคม 2565

ปีที่: 31

ฉบับที่: 11386

หน้า: 1(ขวา), 12

Col.Inch: 122.62

Ad Value: 190,061

PRValue (x3): 570,183

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ชุดไหว้-วัคซีนโควิดขายดีตรุษจีน

ไว้ และไก่ประกาศเป็นสินค้าควบคุมและกำหนดราคามาตรฐานไว้ ไก่หน้าฟาร์มไม่เกิน กิโลกรัมละ 40 บาทตอนนี้เหลือกิโลกรัมละ 37-39 บาท เนื้อไก่บริโภคที่ตกลงไว้กับ 3 ห้างแม่โคร โดตัสและบิกซี อยู่ในระดับราคาคอมพิวเตอร์ ไก่เป็นทั้งตัวไม่เกิน 60-65 บาทต่อกิโลกรัม น่องติดสะโพกกิโลกรัมละ 60-65 บาท หน้าอกไก่ไม่เกิน 70-75 บาท ต่อกิโลกรัมถือว่าไกราคาไม่สูงหรือมีการฉวยโอกาส โดยตลาดหลายที่อยู่ในเกณฑ์เดียวกันนี้

★ ราคามุขทรงตัว-คาดขยับลด

“ที่เป็นประเด็นคือหมู ขณะนี้เจรจากับเกษตรกร โรงชำแหละ ห้างสรรพสินค้าต่างๆ สำหรับหมูหน้าฟาร์มไม่เกินกิโลกรัมละ 100-110 บาท ปัจจุบันหมูชำแหละขายปลีกราคาลงจากที่กำหนดไว้ไม่เกินกิโลกรัมละ 205-210 บาทสำหรับหมูเนื้อแดง ที่นี้ขายเพียง 180 บาท ถือว่าราคาใน 3 ห้างนี้อยู่ที่ 175-180 บาท ต่ำกว่าราคาที่เราควบคุมถึง 25-30 บาท โดยประมาณ ราคามุขที่ติดตามจากตลาดอื่นทั่วประเทศถือว่าเริ่มทรงตัวและปรับลดลงมา หลังตรุษจีนเป็นไปได้ว่าราคามุขจะลดลงไปอีก จากการติดตามสถานการณ์โดยกรมการค้าภายใน เป็นสถานการณ์ที่สินค้าหมูตัวสำคัญกระทรวงพาณิชย์ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการทั้งหมดควบคุมราคาไว้ได้ไม่ขึ้น ส่วนหมวดที่ขึ้นราคาเริ่มทรงตัวและลดลงมา วันนี้มาจัดโครงการไก่ต้มไหว้เจ้า 189 บาท เป็นโครงการที่ร่วมมือกันระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับ 4 ห้างสำคัญ แม่โคร โดตัส บิกซี และท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต

ขายไก่ต้มไหว้เจ้าตัวละ 189 บาท ขนาดน้ำหนัก 1.4-1.7 กิโลกรัมต่อตัว ประมาณ 100,000 ตัวทั่วประเทศ หากไม่พอจะผลิตเพิ่มกระจายขายทั่วประเทศ 710 สาขา จะช่วยแบ่งเบาภาระคนไทยเชื้อสายจีนที่ซื้อไก่ไหว้เจ้าในราคาที่แพง” นายจรินทร์กล่าว

★ เล็งขายไก่ฮาลาลให้ชาอุฯ

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการที่ไทยฟื้นความสัมพันธ์กับซาอุดีอาระเบียว่า ตนสั่งการให้กระทรวงพาณิชย์โดยเฉพาะกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและกรมการค้าต่างประเทศเจรจากับทางการซาอุดีอาระเบียว่า มาครั้งปีกว่าแล้วอย่างไรก็ดีและติดตามสถานการณ์โดยต่อเนื่อง เพราะมีแนวโน้มว่าจะสามารถขายไก่ให้กับซาอุดีอาระเบียได้ซึ่งเป็นไก่ฮาลาล มีความลับหน้ามาก รอคอยเปิดความสัมพันธ์ใหม่อย่างเป็นทางการ การที่นายกฯ เดินทาง

ไปซาอุดีอาระเบีย เป็นผลดีในการเปิดประตูให้กระทรวงพาณิชย์ทำงานคล่องตัวขึ้น และสัญญาณการเจรจาทั้งหมดที่ได้คุยกันมา มีความเป็นไปได้แล้ว ส่วนสินค้าอื่นๆ ยังมีความเป็นไปได้เพราะซาอุดีอาระเบียเป็นตลาดที่มีศักยภาพเพราะคนรวยเยอะ และเป็นประตูอีกบานหนึ่งสู่ตะวันออกกลาง

★ ตรุษจีนราคาหมูเริ่มลง

วันเดียวกัน ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี แหล่งการค้าสำคัญที่มีชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่ เพื่อสำรวจราคาเนื้อหมู นายบุญเลิศ พงษ์ฉาย เจ้าของร้านจำหน่ายหมูสดในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง กล่าวว่า หลังจากก่อนหน้านี้ที่ราคาหมูขึ้นมากอย่างต่อเนื่องทำให้ถูกคัดลดถึงร้อยละ 30 แต่หลังจากภาครัฐระดมตรวจสอบโกดังสินค้าและพบการสต็อกหมูในหลายพื้นที่ ทำให้ปริมาณเนื้อหมูในตลาดมีเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ราคาจำหน่ายก่อนตรุษจีนปีนี้เริ่มขยับตัวลดลง โดยเฉพาะกลุ่มชิ้นส่วนหมูสำหรับใช้ไหว้เจ้าได้แก่ หมูสามชั้นเหลือเพียงกิโลกรัมละ 220 บาท หมูไหว้เจ้า 200 บาท ชิ้นส่วนอื่นๆ ก็ขยับตัวลงเช่นกัน อาทิ สันนอก-สันใน 205 บาท สันคอ 215 บาท และซี่โครง 170 บาท ในขณะที่วันเดียวกันนี้เริ่มมีลูกค้ามาจับจ่ายซื้อเนื้อหมูไปแช่แข็งเก็บไว้เพราะเกรงว่าราคาหมูจะขยับขึ้นในวันจ่าย รวมไปถึงปริมาณการซื้อก็ลดลงกว่าร้อยละ 50 คาดว่าในวันที่ 30 ม.ค.ซึ่งเป็นวันจ่าย ราคามือหมูอาจปรับขึ้นอีกเล็กน้อย อยู่ที่ประมาณ 5 บาทต่อกิโลกรัม

★ ไก่ขยับราคาขึ้น-เร่งผลิต

ที่โรงงานไก่สด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮารุน ซิกกัน เลขที่ 175/6 หมู่ที่ 5 ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี นายไพศาล ใต้กันดี เปิดเผยถึงราคาและความต้องการไก่สดในช่วงเทศกาลตรุษจีนซึ่งราคาในปัจจุบันขยับตัวสูงขึ้นกว่าช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาประมาณ 10 บาทต่อกิโลกรัมว่าปัจจัยที่ทำให้ไก่สดมีราคาสูงขึ้นเนื่องจากราคาหมูที่สูงขึ้นทำให้ผู้บริโภคหันมาบริโภคไก่ในช่วงตรุษจีนถึงนี้ อีกปัจจัยหนึ่งอาจเกิดจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ในปีที่ผ่านมาทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไม่กล้าซื้อไก่มาเลี้ยง และหลังจากสถานการณ์เบาบางลงจึงเริ่มเลี้ยงใหม่ แต่ไก่ที่เลี้ยงไว้โดยไม่ทันความต้องการ ส่งผลให้ไก่สดค่อยๆ ปรับราคาขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนม.ค. โดยขยับราคาขึ้นครั้งละ 2 บาท ส่งผลให้ไก่สดราคาขยับขึ้นถึง 10 บาทต่อกิโลกรัม จากเดิมทางโรงงานผลิต

ไก่สดวันละ 2 พันตัว ช่วงเทศกาลตรุษจีนต้องเร่งผลิตเพิ่มขึ้นเป็นวันละ 2.5-3 พันตัวต่อวัน แต่ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด ทั้งนี้ราคาไก่สดทั้งตัวราคาหน้าโรงงานจากเดิมกิโลกรัมละ 52-57 บาท ขยับราคาขึ้นเป็น 62 บาท ส่วนไก่สดแยกชิ้น เช่น เครื่องใน ปีก หน้าอก น่อง สะโพก และขาไก่ ราคาขยับขึ้น 5-10 บาทต่อกิโลกรัม อีกปัจจัยที่ทำให้ไก่สดราคาขยับขึ้นมาจากราคาอาหาร ราคาน้ำมัน และค่าขนส่งด้วย

★ ขนมหุ้น-ขนมแข่งขึ้นตาม

ที่จ.ชลบุรี ผู้สื่อข่าวสำรวจร้านขายขนมเทียนและขนมแข่งขายส่ง โดยที่ร้านแจ้ป้อม ร้านเบเกอรี่ผู้ผลิตขนมเทียนและขนมแข่งขายส่งในเขตเทศบาลเมืองศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี กำลังเร่งทำขนมเทียนและขนมแข่งเพื่อส่งลูกค้าในช่วงเทศกาลตรุษจีน ยอดการสั่งซื้อเท่าๆ กับปีที่แล้วประมาณ 10,000 ลูก นางนิตยา กระแสพรชัย อายุ 50 ปี เผยว่าปีนี้วัตถุดิบทุกอย่างขยับราคาสูงขึ้นมาก อย่างละไม่ต่ำกว่า 40-80 บาท โดยเฉพาะน้ำมันพืชที่จำเป็นต้องใช้ ที่เคยซื้อทุกปีจะอยู่ที่ราคา 380 บาท มาปีนี้ น้ำมันพืชยกถัง 730 บาท ขณะที่ราคาขายส่งขนมเทียนอยู่ที่ลูกละ 8 บาท ขนมแข่งราคาแข่งละ 10 บาท ลูกค้านำใจสถานการณ์ในขณะนี้ที่สินค้าทุกอย่างขึ้นราคาหมด ยกเว้นรายได้ที่เท่าเดิม แต่รายจ่ายเพิ่มขึ้น อยากให้รัฐบาลควบคุมราคาสินค้าให้ลดลงกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้

★ กระจายเผาชุดป้องกันโควิดขายดี

ที่ร้านโชคพรภัณฑ์ อ.กลางเมือง เขตเทศบาลนครขอนแก่น จ.ขอนแก่น จัดเตรียมชุดไหว้เจ้าและไหว้บรรพบุรุษมาวางจำหน่ายหน้าร้านจำนวนมาก ที่ได้รับความสนใจจากลูกค้ามากที่สุดคือชุดไหว้บรรพบุรุษ ชนิดป้องกันโควิด-19 ทั้งแบบหน้ากากอนามัย ชุดเข็มฉีดยา ขวดวัดคลื่น ไฟทะลายโจรและกระชายขาว ลูกค้านำมาเลือกซื้อและเตรียมเผาส่งให้บรรพบุรุษในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้ นางกนกวรรณ อัครจิตติภักดิ์ เจ้าของร้านโชคพรภัณฑ์ กล่าวว่าขณะนี้บรรยากาศการเลือกซื้อเริ่มคึกคักแล้ว เฉพาะเครื่องเซ่นไหว้ที่จะต้องเผาส่งไปให้บรรพบุรุษไม่ว่าจะเป็นทองแท่ง ใบเบิกทาง ธนบัตร กระดาษเงิน กระดาษทอง และในปีที่พบว่าชุดไหว้แบบป้องกันโควิดได้รับความสนใจมาก ทางร้านนำชุดไหว้กระชายที่สามารถเผาส่งให้บรรพบุรุษคือกลุ่มอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ไมว่าจะเป็นเข็มฉีดยา

หน้ากากอนามัย ฟ้าทะลายโจร กระจายขาย และวัคซีน จำหน่ายชุดละ 180 บาท โดยสินค้า ปีนี้ปรับขึ้นราคาแต่ไม่มากนัก

★ ภูเก็ตหอยนักท่องเที่ยวยางตา

สำหรับบรรยากาศที่จ.ภูเก็ต ผู้สื่อข่าว รายงานว่าบริเวณถนนกลาง ถนนพังงา มีนักท่องเที่ยวที่ต่างต่าง ไม่เหมือนเทศกาลต่างๆ ที่ผ่านมา คาดว่าในปีนี้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยว ในจังหวัดภูเก็ตน้อยลงเนื่องจากผลกระทบ จากโควิด-19 ขณะที่ถนนกลางซึ่งเป็นย่าน เมืองเก่าที่มีสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีส ในปีนี้ไม่มีการประดับประดาโคมไฟสีแดง เหมือนทุกปี มีเพียงบางร้านค้าที่ประดับ ประดาโคมไฟสีแดง ด้านการจับจ่ายซื้อสินค้า ต่างๆ ก็ลดน้อยลงตามลำดับ

ที่จ.นครราชสีมา ผู้สื่อข่าวรายงาน บรรยากาศที่บริเวณถนนชุมพล ซึ่งอยู่ด้านหลัง อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เขตเทศบาลนคร นครราชสีมา มีการประดับประดาโคมแดงถึง สีแดงหน้าห้างร้าน บ้านเรือน เสาไฟ และโยง ระหว่างถนนจำนวนมาก มองดูสวยงามรับ เทศกาลตรุษจีน คนไทยเชื้อสายจีนที่มาทำมาหากินและอยู่อาศัยที่จ.นครราชสีมา จะถือว่า ถนนชุมพลเป็นถนนหัวมังกร มักจัดกิจกรรม เฉลิมฉลองตามขนบธรรมเนียมประเพณี

★ ตร.เตือนภัยก่อนตรุษจีน

วันเดียวกัน พ.ต.อ.พนม เชื้อทอง ผกก. สน.พลับพลาไชย 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ เต็มพร้อมป้องกันเหตุ รักษาความปลอดภัย บริเวณย่านไชน่าทาวน์ ถนนเยาวราช พ.ต.อ. พนมเผยว่าลงพื้นที่รณรงค์ให้ประชาชน ตระหนักในเรื่องการป้องกันเหตุอัคคีภัยในช่วง ตรุษจีนที่ประชาชนเชื้อสายจีนจะจุดธูปเทียน ไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามประเพณี ในปีนี้แม้ จะงดจัดกิจกรรมต่างๆ เนื่องจากอยู่ในช่วงการ ระบาดของโควิด-19 แต่คาดว่าจะมีประชาชน เดินทางเข้ามาจับจ่ายใช้สอยจำนวนมาก เพื่อ ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชนและอำนวยความสะดวกให้คล่องตัว จัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ตรวจดูแลกล้องวงจรปิด ตามโครงการสมาร์ทเซฟตี้โซนต่อเนื่องตลอด เวลา รวมถึงจัดทำถังตำรวจจราจรอำนวยความสะดวก กำล้างตำรวจนอกเครื่องแบบแฝงตัวไป ในพื้นที่เพื่อดูแลความปลอดภัยให้ประชาชน เพื่อป้องกันเหตุต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น

รถชนปาล์มน้ำมันควั่นก่อนหยุดตรุษจีน

เมื่อวันที่ 29 มกราคม ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า ที่หน้าโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ บนถนน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 44 สุราษฎร์ธานี- กระบี่ (เขาเทรินซีบอร์ด) ฆาไปกาญจนดิษฐ์ ต.ทุ่งรัง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี มีรถบรรทุก 10 ล้อ รถบรรทุกพ่วง 18 ล้อบรรทุกผลทะลาย ปาล์มน้ำมัน จอตรีมถนนรอเข้าควั่นผลทะลาย ปาล์มเข้าโรงงานต่อเป็นแถวยาวกว่า 20 คัน เนื่องจากทางลานเทหรือผู้ประกอบการรับซื้อผล ปาล์มจะหยุดรับซื้อในช่วงเทศกาลตรุษจีนวันที่ 31 มกราคม-1 กุมภาพันธ์ จึงต้องรีบส่งผลปาล์มให้ โรงงาน สำหรับราคาซื้อผลปาล์มหน้าโรงงาน อยู่ที่กิโลกรัมละ 10.30 บาท

นายวิฑูรย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัด สุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ฝ่ายปกครองอำเภอต่างๆ

ได้ร่วมกับเกษตรอำเภอ ตำรวจภูธรในพื้นที่ กำหนด ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ประกอบการลานเทใน อ.กาญจนดิษฐ์, ดอนสัก, ไชยา, ท่าฉาง, ท่าชนะ, ชัยบุรี, พระแสง เป็นต้น ได้ทำบันทึกข้อตกลง ร่วมกันและออกตรวจติดตามการรับซื้อปาล์ม น้ำมันของลานเทและโรงงานสกัดให้ดำเนินการ ตามมาตรการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 13 มกราคม โดยให้ตรวจและถ่ายบัตรประชาชน ผู้ที่มาขายปาล์มน้ำมันทุกคน บันทึกการซื้อ-ขาย บันทึกหมายเลขทะเบียนรถที่มาขายและติดตั้ง กล้องวงจรปิดเพื่อป้องกันการลักขโมยผลปาล์ม น้ำมัน และสกัดการนำผลปาล์มขโมยมาขาย โดยห้ามลานเทซื้อปาล์มที่ผู้ขายไม่สามารถแสดง แหล่งที่มาโดยเด็ดขาด สามารถลดปัญหาสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านได้

ดอยคำผลิตภัณฑ์ปลูกไม้ฝาง'ลดขีดแย้งคนกับช้างป่า

ปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์และบุกรุกพื้นที่เกษตรกรรมมีความรุนแรงขึ้นทุกปี โดยเฉพาะกลุ่มป่าตะวันออกครอบคลุมพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา จ.ระยอง จ.ชลบุรี จ.จันทบุรี และ จ.สระแก้ว สถานการณ์รุนแรงด้วยมีช้างป่ากว่า 200 ตัว ทำให้เกินกว่าพื้นที่ป่าจะรองรับได้อย่างในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี ที่มีช้างป่าประมาณ 20 ตัว ชาวบ้านส่วนใหญ่จะพบปัญหาช้างป่าลงมาหากินในสวน ทั้งลำไย ทุเรียน มังคุด ยางพารา เกิดความสูญเสียทั้งคนและช้าง ชาวบ้านไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ขณะเดียวกันมีช้างป่าล้มจากการกินพืชผลทางการเกษตรที่สารเคมีตกค้าง หรือถูกยิงขับไล่ตายคาสวน

ความพยายามแก้ปัญหาช้างบุกรุกพื้นที่เกษตรในพื้นที่ อ.สอยดาว ผ่านการส่งเสริมปลูกพืชเกษตรที่เหมาะสม เป็นอีกทางเลือกในการจัดการปัญหา ล่าสุด บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักษ์ช้างรักษาป่าตะวันออก (ปม.) ลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการ “ดอยคำร่วมรักษ์ช้าง ผลิตภัณฑ์ไม้ฝาง เพื่อเกษตรกรไทย” ภายใต้แนวคิดสนับสนุนการแก้ปัญหาช้างบุกรุกพื้นที่เกษตรกรรมผ่านการส่งเสริมปลูกไม้ฝางที่ช้างไม่กิน ลดการออกนอกพื้นที่ของช้างป่า โดยมีการศึกษาพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์แก่นฝางนำมาทำเครื่องดื่มดับกระหายและเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้บริโภค ณ นิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกทวาย



พิธี MOU โครงการ “ดอยคำร่วมรักษ์ช้าง ผลิตภัณฑ์ไม้ฝาง เพื่อเกษตรกรไทย” ที่ จ.จันทบุรี



ผลิตภัณฑ์จากแก่นฝางของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักษ์ช้างรักษาป่าตะวันออก

ชาว องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ อ.สอยดาว จ.จันทบุรี

พิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่า ดอยคำได้มุ่งมั่นดำเนินงานทั้งการผลิตและจำหน่ายสินค้าอาหารแปรรูปจากผลผลิตเกษตรในชุมชน โดยมุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยต่อการบริโภค ด้วยการใช้นโยบายบริหารตามศาสตร์พระราชา ควบคู่ไปกับการมุ่งพัฒนาชุมชน ให้เกิดความเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน โครงการดอยคำร่วมรักช้างฯ ครั้งนี้จะเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกแทนฝางในระบบวนเกษตรเป็นวัตถุดิบในภาคตะวันออกส่งให้กับดอยคำ โดยไม่เบียดเบียนป่าธรรมชาติ คนอยู่ร่วมกับช้าง ไม่มีการทำร้ายช้างเกิดขึ้น แต่จะเป็นวิถีในการสร้างป่าที่เกิดจากความร่วมมือของประชาชน โดยแทนฝางในพื้นที่ อ.สอยดาว จ.จันทบุรี ดอยคำจะนำมาเป็นวัตถุดิบในการสร้างสรรคเป็นน้ำสมุนไพรโดยผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากแทนฝาง จะมีการจัดจำหน่ายในเดือนเมษายน 2565

ด้าน **ทวีศักดิ์ เลขาวิโรจน์** รองผู้จัดการใหญ่ (ด้านนวัตกรรมและการผลิต) กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ดอยคำไม่มีผลิตภัณฑ์จากฝาง แต่เรามีการศึกษาวิจัยอย่างจริงจังเกิดความสนใจ พบสารสำคัญในแทนฝาง คือ สารบราซิลลิน (Brazillin) ซึ่งมีสาร Antioxidant สามารถช่วยต้านเชื้อจุลินทรีย์ (Antibacterial) ต้านการอักเสบ (anti inflammatory) ได้ จึงได้ร่วมมือพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์โดยใช้แทนฝางเป็นวัตถุดิบหลัก โดยปกติฝางรสชาติขม แต่จะให้สีแดงฟาดจึงนำมาผสมกับดอกคำฝอย มะลิ ใบเตย รากบัว ให้มีกลิ่นหอม รสชาติทานง่าย สรรพคุณของแทนฝางยังคงเดิม ทั้งนี้ มีงานวิจัยจากต่างประเทศพบว่าแทนฝางสามารถต้านเชื้อโควิด-19 ได้ แต่ยังไม่ได้มีการทดลองในเซลล์ จึงติดต่อกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อนำแทนฝางทดลองในเซลล์ ตรวจสอบความสามารถในการต้านเชื้อโควิด จะนำแทนฝางมาศึกษาพัฒนาต่อไป

จากงานทดลองวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ศ.ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ พบว่ามีสารสำคัญในแทนฝางจำนวน 4 ชนิด มีค่าสูงกว่ายาฟ้าวิราเวียร์ และสมุนไพรทุกตัว โดยเฉพาะ ProsappanninE1 และ ProsappanninD ที่มีค่า -9.8 และ -9.6 ตามลำดับ ที่ได้มีการทดลอง ไม่ว่าจะป็นสารสกัดจากกระชายขาว ฟ้าทะลายโจร พืชตระกูลส้ม งาดำและอื่นๆ ซึ่งยังไม่สามารถอ้างอิงได้ในทางวิชาการ แต่ยืนยันได้ว่าฝางมีสรรพคุณและมีสารสำคัญหลายชนิด

ด้าน **รักษา สุนันทบูรณ์** ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักช้าง รักษาป่าตะวันออก (ป.ม.) กล่าวว่า สนใจศึกษาเกี่ยวกับฝางมาตั้งแต่



ปี 2555 เพราะในพื้นที่มีปัญหาเรื่องช้างบุกรุกพื้นที่ประชาชนเพราะจำนวนช้างมาก พื้นที่ป่าไม่เพียงพอรองรับ สภาพดินป่าตะวันออกเป็นป่าดิบแล้งไม่เหมือนป่าทุ่งใหญ่นเรศวรที่มีทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ให้ช้างหากินตามธรรมชาติ ช้างออกนอกเขตอนุรักษ์เพื่อมาหาอาหารไม่ได้ตั้งใจมาทำร้ายคน นำมาสู่การหาแนวทางลดความขัดแย้งคนกับช้าง โดยนำฝาง ไม้ยืนต้นพื้นถิ่นจันทบุรี มาปลูก ทดแทนการปลูกพืชพลังงาน ซึ่งเป็นอาหารที่ช้างป่าชื่นชอบ ช่วยสร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน และทำให้คนกับช้างอยู่ร่วมกันได้ ฝางนอกจากจะนำมาทำสีย้อมผ้า ยังมีสรรพคุณต่อร่างกาย บำรุงหัวใจ ส่งเสริมการไหลเวียนเลือด ต้านอนุมูลอิสระ ต้านเชื้อโรค ต้านการอักเสบ แก้ปวด นำร่องส่งเสริมการปลูกฝางใน 6 จังหวัดภาคตะวันออก ขณะที่กรมป่าไม้สร้างป่าแบบวนเกษตร ป่าครอบครัว ซึ่งพืชที่ปลูกเป็นชนิดที่ช้างป่าไม่กิน ร้อยละ 90 ของพื้นที่ และปลูกพืชที่ช้างป่ากิน ร้อยละ 10 ของพื้นที่

“ฝางเป็นไม้ป่าปลูกง่ายเติบโตในทุกสภาพภูมิอากาศและทุกภูมิภาคของประเทศไทย ฤดูฝนไม่ต้องรดน้ำ สามารถปลูกร่วมกับไม้ชนิดอื่นๆ ได้โดยไม่มีปัญหาต่อระบบนิเวศ เมื่อฝางอายุ 5 ปี แทนฝางสามารถนำมาทำประโยชน์ได้ และช่วยลดผลกระทบจากช้างในการบุกรุกพื้นที่ทำลายพืชผลทางการเกษตร หรือทำร้ายชาวบ้าน เมื่อชุมชนหันมาปลูกฝางเป็นเกษตรผสมผสานจะช่วยให้มีรายได้ อยู่ร่วมกับช้างได้”

สำหรับวิสาหกิจชุมชนฯ ขณะนี้มีเกษตรกรเข้าร่วมกว่า 100 ราย ครอบคลุม 6 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ระยอง, ตราด, จันทบุรี และสระแก้ว โดย จ.จันทบุรีเป็นพื้นที่หลัก มีการปลูกฝางแล้วในอำเภอ ได้แก่ แก่งหางแมว, นายายอาม, ท่าใหม่, มะขาม และสอยดาว

สำหรับความร่วมมือกับดอยคำครั้งนี้ ประธานวิสาหกิจชุมชนฯ



รักษา สุรินทร์บุรี ประธานวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มรักษ์ช้างรักษาป่าตะวันออก

บอกว่า แก่นฝางสามารถนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ได้ แต่ยังมีผู้บริโภคส่วนหนึ่งไม่รู้สรรพคุณของฝาง เรามีเป้าหมายให้คนไทยเข้าถึงและรู้จักผลิตภัณฑ์จากแก่นฝางในวงกว้างมากขึ้น ขณะเดียวกันมีแผนส่งวัตถุดิบฝางในลักษณะหั่นเป็นซีกให้ดอยคำ 1 ตันต่อเดือนในราคา 230 บาท ต่อ กิโลกรัม ซึ่งจะรับไม้ฝางสดจากชาวบ้านในกิโลกรัมละ 20-30 บาท ทั้งนี้ ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หากมีความต้องการมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อชาวบ้านเห็นว่าฝางสามารถสร้างรายได้ และลดผลกระทบการสูญเสียพืชผลทางเกษตรจากช้าง จะขยายการปลูกพืชชนิดนี้มากขึ้น การแก้ปัญหา

ต้องดำเนินการร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

การส่งเสริมไม้ฝางนับเป็นรูปแบบหนึ่งที่จะช่วยให้คนกับช้างป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความยั่งยืน.

พณ.จัด 'อมก๋อยโมเดล' แก้ปัญหผัก-ของแพง คุณเข้มสินค้า 'ตรุษจีน'

รมว.พาณิชย์จัด 'อมก๋อย โมเดล' แก้อาการ
ผักตก ยันคุมราคาสินค้าได้ทั้งหมู-ไก่-ผัก
ขอนแก่นเห็นซื้อสินค้าตรุษจีนคึกคัก ตลาดตั้ง
จัดเนื้อหมูไว้วันละ 200 ก.ก. □ อ่านต่อหน้า 12

● ของแพง □ ต่อจากหน้า 1

ชายก.ก.ละ 150 บาท ครึ่งราคาช่วยประชาชน
ทุนน้อยที่ต้องไหว้เจ้า-บรรพบุรุษตาม
ประเพณีทุกปี ฟาร์มโคราชโอด ลดเลี้ยงไก่ลง
จาก 12 โรง จำนวน 30,000 ตัว เหลือ 3 โรง
แค่ 4,800 ตัว โคนพิชโควิคต่อด้วยของแพง
ไปต่อแบบเดิมไม่ไหว ต้นทุนพุ่ง พักเลี้ยงกัน
อ้อ เกษตรกรมั่ง แม่ฮ่องสอน แจงคลิปผัดผัก
ภาคข่าวกว่า 100 ไร่ เหตุไม่มีตลาดรับซื้อ ถูก
พ่อค้าคนกลางกดราคาซื้อแค่ก.ละ 1 บาท
เจอผักจีนทะลักเข้าไทยอีก

■ 'อมก๋อย โมเดลแก้ผักราคาตก

เมื่อวันที่ 28 ม.ค. นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ กล่าวถึง
สถานการณ์ราคาสินค้า ระหว่างการเป็น
ประธานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ
ด้านวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(มช.) ภายใต้โครงการปั้น Gen Z เป็น CEO
ที่มช. จ.เชียงใหม่ว่า ขณะนี้ผักหลายตัวราคา
ลดลง ที่ยังแพงอยู่คือเนื้อหมู ส่วนไก่ก็ควบคุม
ได้แล้ว อาหารทะเลราคาก็ไม่ได้สูงขึ้น นำ
อัครลมก็ครึ่งราคาแล้ว เครื่องใช้ไฟฟ้าก็ไม่มี
การปรับราคาขึ้นเด็ดขาด โดยเนื้อหมูคุมราคา
ได้แล้วหน้าฟาร์มอยู่ที่กิโลกรัมละ 100-110
บาท เนื้อแดง หมูมาตรฐานกลางก็ไม่เกิน
กิโลกรัมละ 200-220 บาท และราคาเริ่มลด
ลงแล้ว หมูหน้าฟาร์มขณะนี้กิโลกรัมละ
ประมาณ 104 บาท

สำหรับผักราคาตกลงมาเกษตรกรก็
กระทบเพราะขายได้ราคาตกถึงที่แก้ปัญหาได้

ในอนาคตคือ การทำเกษตรพันธสัญญา หรือ
คอนแทร็ก ฟาร์มมิ่ง คนผักเกษตรจังหวัดและ
พาณิชย์จังหวัด ให้เกษตรกรรายย่อย รวมกลุ่ม
กันทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับผู้ซื้อที่ตัวคน
เชื่อถือได้ เช่นสัญญาว่าฤดูกาลผลิตนี้ถ้า
ผลผลิตออกได้คุณภาพตามนี้ จะรับซื้อ
กิโลกรัมละเท่าไรจะไม่เบียดทั้งสองฝ่าย จะ
เป็นประโยชน์อย่างอึงที่เจ้าหน้าที่บังคับใช้
กฎหมายได้ ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่รักษาสัญญา
และเป็นหลักประกันได้และบางครั้งผู้ซื้อจะ
เป็นผู้ลงทุนช่วยลงทุนบางส่วน เช่น ช่วยยา
ปุ๋ย ต้นทุนอื่นซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายจะ
เป็นทางออกที่เป็นรูปธรรม

“เกษตรพันธสัญญา เป็นโมเดลที่ประสบ
ความสำเร็จ ผมทำมาแล้วที่ อมก๋อย เกษตรกร
ผู้ปลูกบุกปลูกผักทำสัญญากับผู้ซื้อจาก
เชียงใหม่เช่นสัญญาล่วงหน้าแบบเกษตรพันธ
สัญญา ขายได้ราคาคงจะใช้โมเดลนี้ทั่วประเทศ
เรียกว่า อมก๋อยโมเดล แต่เกษตรจังหวัด
พาณิชย์จังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดต้องลง
ไปดู อย่าปล่อยให้เกษตรกรเดือดดาล และ
ไม่ปล่อยให้ผลผลิตล้นตลาด”

■ 'อุดดำ' ตรวจสอบเนื้อ

จากนั้น นายจรินทร์ได้ตรวจเยี่ยมชมการจำ
หน่ายสินค้าราคาพิเศษในช่วงเทศกาลตรุษจีน
โดยมี นายวรญาณ บุญณราช รองผวจ.
เชียงใหม่ นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรม
การค้าภายใน น.ส.อรารมณี ศิริโชครัตน์
ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์และประสานรัฐกิจ น.ส.ศิริดา
พฤกษ์ตระกูล ผู้จัดการเขตแม่โคร สาขาภาค

เหนือ และคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ที่
ห้างแม่โคร สาขาหางดง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
นายจรินทร์กล่าวว่า มาติดตามสถานการณ์
ราคาสินค้าที่ห้างแม่โครเชียงใหม่ ซึ่งเป็น
ห้างหนึ่งที่ทำให้ความร่วมมือกับ พณ.เป็นอย่างดี
คือตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ขณะนี้สถานการณ์
ราคาสินค้าหมวดสำคัญ พณ.ควบคุมราคาไว้
ได้ในระดับที่ดีว่าเป็นที่น่าพอใจ โครงการ
พิเศษช่วงตรุษจีนคือไก่ดำ ไก่เจ้า 189 บาท
ได้รับความร่วมมือจาก 4 ห้างแม่โคร โลตัส
บิ๊กซีและท็อปส์ซูเปอร์มาร์เก็ต ขายไก่ไก่เจ้า
ดำสุดแล้วตัวละไม่เกิน 189 บาท ขนาด 1.4-
1.7 กิโลกรัมต่อตัว เตรียมไว้ในช่วงวันที่
27-30 ม.ค. จำนวน 100,000 ตัว แต่ถ้าหมด
ก็เพิ่มได้จะทำให้ตรุษจีนปีนี้ราคาสินค้าไม่เป็น
ภาระกับพี่น้องไทยเชื้อสายจีนมากจนเกินไป

■ 'มั่ง' แจงตัดผักกาดถึง 100 ไร่

ส่วนกรณีสังคมออนไลน์ โปสต์คลิป
เกษตรกรมั่ง ตัดผลผลิตทางการเกษตร เป็นที่
ฮือฮาในโลกโซเชียล จากการสอบถาม นาย
ประสิทธิ์ เล้าหล่อ ชาวแม่ฮ่องสอน หมู่บ้านมั่ง
ไม่โครเวฟ ด.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
เปิดเผยว่า สาเหตุที่ต้องตัดทำลายแปลงปลูก
ผักกาดขาวทั้งกว่า 100 ไร่ เนื่องจากขายไม่ได้
ไม่มีตลาดรับซื้อ ราคาก็เหลือเพียงกิโลกรัมละ
1 บาท ประกอบกับเจอช่วงที่น้ำมันแพงอีก
จากเดิมที่เคยตัดส่งบ๊องเข้าตลาดทั้งที่
อ.แม่สะเรียง และที่จ.เชียงใหม่ ต้องหยุดชะงัก
ไปหมด บางวันยอมเสี่ยงตัดและบรรทุกออกไป
ไปรอจำหน่ายก็ไม่มีพ่อค้ามารับซื้อจนผักเน่า
การออกมาแล้ว พอช่วงตรุษจีนที่หวังว่าจะขาย

ผักได้ราคาดี ก็ต้องมาเจอกับผักที่ทะลักมากับ ขบวนการไฟจากจีน เทียบเท่าที่ลาว แล้ว กระจายมายังอีกหลายตลาดในประเทศไทย ไม่เว้นแม้แต่ตลาดเชียงใหม่ เมื่อเจอทางตัน แบบนี้ก็ต้องยอมตัดทิ้ง เพื่อให้คนได้รู้ว่า เกษตรกรเริ่มจะไม่มีทางไปแล้ว ซึ่งผลผลิต ของตนเองที่ต้องทำลายทิ้งไปมีมากกว่า 200,000 กิโลกรัม ไม่นับรวมกับรายอื่นๆ อีก สำหรับราคาที่จะให้เกษตรกรอยู่ได้นั้น ต้องไม่น้อยกว่า 5-6 บาทต่อกิโลกรัม เพราะ หลังการปรับขึ้นราคาสินค้าก็พบว่าผู้ที่เคย ซื้อกระสอบละ 700-800 บาท ได้ซื้บตัวขึ้น ไปอยู่ที่กระสอบละ 1,200-1,300 บาท หาก รวมกับค่าเมล็ดพันธุ์และค่าแรงแล้ว ถือว่า ตอนนี้อยู่ไม่ได้ อยากอวอนให้รัฐบาลหรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลืออย่าง เร่งด่วน

■ โคราชลดโรงเลี้ยงไก่ 80%

ด้านสถานการณ์ราคาสินค้ารับเทศกาล ตรุษจีน ที่จ.นครราชสีมา ราคาสินค้าหลาย ชนิดปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับ ไก่พันธุ์เนื้อตามฟาร์มต่างๆ สอบถาม นาย หอมกรุ่น เลิศกระโทก อายุ 59 ปี เกษตรกร ผู้เลี้ยงไก่สามสายเลือดบ้านหนองมะค่า ต.แะชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา กล่าวว่า จาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในห้วงสองปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบโดยตรง ต่อฟาร์มเลี้ยงไก่ของตนเอง ทำให้ไม่สามารถ จำหน่ายไก่ออกสู่ตลาดได้เนื่องจากปัญหา เรื่องของการขนย้าย และราคาที่ตกต่ำจาก กิโลกรัมละ 70-80 บาท เหลือเพียงแค่ 62 บาท ทำให้ต้องลดอัตราการเลี้ยงลงจากเดิมที่เลี้ยง ไข่เต็มฟาร์มจำนวน 12 โรง หรือประมาณ 30,000 ตัว เหลือเพียง 3 โรง หรือ 4,800 ตัว หรือลดลงกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจาก แบริบตันทุนที่สูงขึ้น ขณะที่ราคาลดต่ำลง มาก แต่ช่วงนี้ราคาไก่สามสายพันธุ์เริ่ม ขยับตัวสูงขึ้นแล้ว โดยราคาหน้าฟาร์มอยู่ที่ กิโลกรัมละ 75 บาท เนื่องจากมีเกษตรกรส่วน หนึ่งชะลอการเลี้ยงออกไปก่อน จากภาวะ

ขาดทุน ทำให้ไก่ออกสู่ตลาดน้อย โดยเฉพาะ เข้าสู่ช่วงเทศกาลตรุษจีน ทำให้ความต้องการ ไก่เพิ่มมากขึ้น แต่ถึงแม้ว่าราคาจะขยับตัวสูง ขึ้น แต่ต้นทุนการเลี้ยงก็ปรับสูงขึ้นเช่น เดียวกัน โดยเฉพาะค่าอาหารไก่ที่ขยับขึ้นจาก กระสอบละ 400 บาทเศษ เป็น 500 บาทเศษ ทำให้แทบไม่มีรายได้เพิ่ม

■ ขอนแก่นแห่ซื้อรับตรุษจีน

ที่ตลาดบางลำภู ถนนกลางเมือง เขต เทศบาลนครขอนแก่น ชาวไทยเชื้อสายจีน ยัง ลงออกมาเลือกซื้อสินค้าประเภทต่างๆ เพื่อ เตรียมไหว้เจ้าและไหว้บรรพบุรุษ ในวันตรุษ จีนกันอย่างคึกคัก โดยนางอารยาณี เนียม ประดิษฐ์ ผู้จัดการตลาดบางลำภู กล่าวว่า ช่วง ตรุษจีน ทางตลาดได้ขอร้องให้ผู้ประกอบการ ตรึงราคาสินค้า โดยเฉพาะราคาเนื้อหมู ขณะ เดียวกัน ทางตลาดได้จัดเตรียมเนื้อหมูไว้วัน ละ 200 กิโลกรัม จำหน่ายในราคา กิโลกรัม ละ 150 บาท เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพให้ กับประชาชน ทั้งนี้ ปกติเนื้อหมูจะแพงขึ้นรับ เทศกาลอยู่แล้ว เพราะประชาชนซื้อหาจำนวน มาก แต่ปีนี้ต้องตรึงราคาขาย เพื่อให้คนที่ มี ทุนน้อยยังคงซื้อหาได้ในราคาที่ไม่สูงมากนัก ไม่ว่าจะอย่างไรผู้คนที่ออกมาจับจ่าย เพราะไหว้ ปีละครั้ง ไม่มีใครหนี ไม่มีใครถอย ถือ เป็นการสร้างกำลังใจด้วย แม้สินค้าบางอย่าง จะปรับตัวสูง แต่เชื่อว่าทุกคนจะผ่านไป

ขณะที่ น.ส.พิศศยา เรืองบุญฤทธิ์ เจ้าของ ร้านไก่ธนาธิป ไก่น้ำโชค กล่าวว่า เทศกาล ตรุษจีนปีนี้ได้เตรียมไก่ไหว้ไว้บริการ ประชาชนประมาณ 500 ตัว โดยขายกิโลกรัม ละ 65 บาท เหลือแล้วปรับขึ้นราคาประเภท ละ 5 บาท ขณะที่ลูกค้าก็ปรับลดการซื้อไก่ ไหว้ จากเดิมปีที่ผ่านมาเคยซื้อ 9 ตัว ปีนี้ก็ลด ลงเหลือ 4 ตัว ซึ่งถือว่ายังพอขายได้ ส่วนที่มี กระแสข่าวว่าไก่สดขาดตลาดนั้น ไม่เป็น ความจริง

ด้าน น.ส.บานชื่น โคตะมะ เจ้าของร้านที่ สาย จำหน่ายผลไม้ตามฤดูกาล กล่าวว่า ก่อน วันจ่ายจะเตรียมจัดผลไม้เป็นชุดพร้อมไหว้

เพื่อให้ลูกค้าได้เลือกซื้อได้โดยสะดวก ขณะที่ ราคาสินค้าไม่ขึ้นปรับขึ้นเล็กน้อย โดยเฉพาะ กล้วยหอม ซึ่งคาดว่าในวันจ่ายจะปรับขึ้น ราคาสินค้า ถือเป็นการปรับขึ้นในช่วงเทศกาลที่ มีความต้องการเป็นจำนวนมาก

■ บุรีรัมย์แจงคุมอหิวาต์หมู

วันเดียวกัน นายอภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปลัดตัวจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวถึงการพบเชื้ออหิวาต์แอฟริกาหมู (แอฟเอสเอฟ) ที่อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ จำนวน 20 ตัว เมื่อวันที่ 20 ม.ค.ว่า โชคดีคอกที่พบเชื้อในหมู่บ้านนั้น ไม่มี เกษตรกรเลี้ยงหมู ทำให้ตัดวงจรได้ง่าย ซึ่ง ปลัดตัวได้ทำไปตามขั้นตอนของการป้องกัน เรียบร้อยแล้ว โดยหลังจากนั้นได้มีการ ประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง มีการ ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้เ็นชุมชน ได้รับทราบ หลายช่องทาง

สำหรับเกษตรกรที่เจ้าหน้าที่เข้าไปทำลาย สุกรทั้งหมด 408 ราย สุกรที่ทำลายไปแล้ว ประมาณ 13,000 ตัว ซึ่งเกษตรกรจะได้รับเงิน เยียวยา 3 ใน 4 ของราคาประเมินหมูในช่วง นั้น มูลค่าความเสียหายประมาณ 42 ล้านบาท เงินเยียวยาจะมาถึงมือเกษตรกรในเร็วๆ นี้

วิสาหกิจอุทัยฯหนุนร่าง'กม.กัญชา' กลุ่ม'แม่อน'แจ้งราชัน-วอนรบ.ช่วย

เมื่อวันที่ 28 มกราคม นายไกรราช เล่า เกษตรวิทย์ ประธานวิสาหกิจชุมชนสุขฤทัย เกษตรปลอดภัย อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชา ที่พรรคภูมิใจไทย (ภท.) เสนอนั้น ดูเหมือนครอบคลุมหมดแล้ว เช่นกรณีประชาชนที่มีความประสงค์จะปลูกต้นกัญชาที่บ้านว่าจะปลูกในรูปแบบใด เชิงอุตสาหกรรม หรือใช้รักษาโรคในครัวเรือน ให้จัดแจ้งความประสงค์กับผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ นายก อบจ.ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดแจ้ง ซึ่งค่อนข้างเสรีแล้ว

นายไกรราชกล่าวว่า ด้านการส่งออกเริ่มมีการปลดล็อกแล้ว ร่างกฎหมายจะพูดถึงผู้ส่งออกและผู้นำเข้าด้วยถือเป็นเรื่องที่ดี ที่วิสาหกิจจะสามารถส่งออกเพิ่มได้เช่นกัน แต่ต้องเป็นพืชใหญ่ถึงจะอยู่ได้ กรณีที่ทำร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ที่อนุญาตให้ปลูกได้ 50 ต้น และช่อดอกทั้งหมดต้องส่งให้กรมการแพทย์แผนไทยต้องได้รับผลกระทบแน่นอน เพราะหากคนอื่นปลูกแล้วขายช่อดอกได้ แต่วิสาหกิจที่ร่วมกับ รพ.สต.ขายได้แต่ใบเท่านั้น เพราะอีกหน่วยงานบ้านจะปลูกกันเกือบทุกบ้าน ดังนั้น พืชเล็กๆ ที่ให้ปลูกได้ 50 ต้นร่วมกับ รพ.สต.จะเสียเปรียบมาก ต้องให้กฎหมายให้กลุ่มผู้ปลูก 50 ต้นด้วยว่าช่อดอกไม่จำเป็นต้องส่งให้ รพ.สต.อีกต่อไป

ด้านนายสมมติชนก หัตถะปณิตร ผู้ขอ อนุญาตจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านสหกรณ์ ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่อน จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า กลุ่มวิสาหกิจฯ อยู่ภายใต้โครงการปลูกกัญชา รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ระยะที่ 2 ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รวมกลุ่มปลูกกัญชารอบละ 50 ต้น ดำเนินการมากกว่า 1 ปีแล้ว แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ เนื่องจากเกิดเชื้อรา ทำให้ผลผลิตได้รับความเสียหาย ยกเว้นช่อดอกที่ส่งกลับคืน รพ.สต.เท่านั้น นอกนั้นจำหน่ายไม่ได้ทำให้รัฐวิสาหกิจขาดทุน เนื่องจากลงทุนเอง 100% ยอกให้รัฐบาลช่วยสนับสนุนด้านเงินทุน ปัจจัยการผลิต เทคโนโลยี และองค์ความรู้วิชาการ พร้อมชดเชยความเสียหาย เพื่อให้มีทุนหมุนเวียนปลูกและผลิตกัญชา รอบที่ 2 ให้ประสบผลสำเร็จ

“เห็นด้วยที่รัฐบาลจะให้ประชาชนปลูกแบบอิสระได้ ไม่เกินครอบครัวละ 6 ต้น เพื่อปรุงอาหาร แปรรูปผลิตภัณฑ์และจำหน่ายเพื่อเป็นทางเลือกเกษตรกรและเพิ่มรายได้ครัวเรือน เนื่องจากเป็นพืชเศรษฐกิจที่เพิ่มรายได้ให้ชาวบ้าน แต่ต้องมีการควบคุม เพื่อป้องกันนำไปเป็นยาเสพติด โดยให้ผู้ปลูกเป็นสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อติดตาม ตรวจสอบ ปฏิบัติตามกฎหมายที่วางไว้ร่วมกัน นำเป็นทางออกที่ดีที่สุด” นายสมมติชนกกล่าว

‘อลงกรณ์’ หนุนประมงพื้นบ้านเพชรบุรีพัฒนาทำเทียบเรือ ตั้งองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น

 Facebook  Twitter  LINE  Copy Link



‘อลงกรณ์’ หนุนประมงพื้นบ้านเพชรบุรีพัฒนาทำเทียบเรือ ตั้งองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น รวมกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่ม

เมื่อวันที่ 29 มกราคม นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทยลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาทำเทียบเรือประมงพื้นบ้าน คลองบางอินทร์ ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี พร้อมด้วย นายสมบุญ ธัญญาผล ประมงจังหวัดเพชรบุรี นายสมพงษ์ เพชรนาค ผอ.สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเพชรบุรี นางสาวศิริวรรณ เครือเล็ก เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาของชาวประมงในพื้นที่ และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขการพัฒนาทำเทียบเรือประมงพื้นบ้านคลองบางอินทร์ พื้นที่หมู่ที่ 8

ทั้งนี้ ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ ได้ให้คำแนะนำกับชาวประมงพื้นบ้านในการรวมกลุ่มและจัดตั้งเป็นกลุ่มองค์กรประมงชุมชนท้องถิ่น เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มส่งออกทั้งในและต่างประเทศให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต และสร้างรายได้ให้กับพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านให้มีความมั่นคง และยั่งยืนต่อไป



"อลงกรณ์" หนุนประมงพื้นบ้านเพชรบุรี พัฒนาทำเทียบเรือ รวมกลุ่มแปรรูป สร้างมูลค่าเพิ่ม

👁 716 📄 Share 10 🗨️ Share 0

👤 สยามรัฐออนไลน์ 🕒 29 มกราคม 2565 19:31 น. 📍 เกษตร



วันที่ 29 ม.ค.65 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย พร้อมด้วยนายสมบุญ อัญญาผล ประมงจังหวัดเพชรบุรี นายสมพงษ์ เพชรนามค ผอ.สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเพชรบุรี นางสาวศิริวรรณ เจริญเล็ก เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาทำเทียบเรือประมงพื้นบ้าน คลองบางอินทร์ ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี เพื่อรับฟังปัญหาของชาวประมงในพื้นที่และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขการพัฒนาทำเทียบเรือประมงพื้นบ้านคลองบางอินทร์ พื้นที่หมู่ที่ 8





ทั้งนี้ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้คำแนะนำกับชาวประมงพื้นบ้านในการรวมกลุ่มและจัดตั้งเป็นกลุ่มองค์กรประมงชุมชนท้องถิ่น เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มส่งออกทั้งในและต่างประเทศให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต และสร้างรายได้ให้กับพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านให้มีความมั่นคง และยั่งยืนต่อไป